



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๓๔๓ ..... วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
ผู้อำนวยการสำนัก , ผู้อำนวยการศูนย์ และ ผู้อำนวยการกอง  
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐  
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด  
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา  หนังสือ  ประกาศ  ระเบียบ  คำสั่ง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๐๒๑๒/ว ๒๙๕๖ ลงวันที่ ๒๗  
ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ “เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตาม  
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อ  โปรดทราบ  
 โปรดทราบและถือปฏิบัติ  
 โปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



สรุปผลการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference  
“เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐  
วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

---

การประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม และมีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวจรียา สุทธิไชยา) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จำรูญพงษ์) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประยูร อินสกุล) รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (นายปราโมทย์ ยาใจ) รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายรัตนะ สวามีชัย) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแนบท้าย

สามารถสรุปประเด็นการมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อสั่งการให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทุกจังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

#### เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

##### ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

(๑) การปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ Single Command ที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ Single Command เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรง

(๒) การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และประธานคณะกรรมการ Single Command ที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาโดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการประธานคณะกรรมการ Single Command จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบด้วยผลการประเมิน Single Command ตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับ คือ ระดับ A ระดับ B และระดับ C ประธานคณะกรรมการ Single Command ที่ประเมินได้ระดับ A และระดับ B ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมจะได้รับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ

รวมทั้ง ประธานคณะกรรมการ Single Command ที่สังกัดหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นผู้ที่ประเมินได้ระดับ A และระดับ B มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นกรณีพิเศษด้วย

สำหรับประธานคณะกรรมการ Single Command ที่ประเมินได้ระดับ C มอบหมายสถาบันเกษตรกรจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหาร บุคลากร ขับเคลื่อนงานตามนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปด้วย

## เรื่องเพื่อทราบ

### ๑. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงประเด็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... ดังนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชมีเจตนารมณ์เพื่อ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศให้มีความคุ้มค่า เมื่อใดใครมาใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทยต้องจ่ายค่าตอบแทน และปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพันธุ์พืชในท้องถิ่น

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการพิจารณากฎหมายของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นร่างปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗๗ และยังมีได้มีการบังคับใช้แต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่เกิดความสับสนและข้อสงสัยต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... มีข้อชี้แจง ดังนี้

(๑) เกษตรกรที่เคยปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ก่อนแล้วจะสามารถปลูกเพื่อเก็บผลผลิตและเมล็ดพันธุ์เอาไว้ขายได้หรือไม่

คำชี้แจง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... ไม่ครอบคลุมประเด็นดังกล่าว มิได้ตัดสิทธิเกษตรกรเดิมที่ปลูกพืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชดั้งเดิมเพื่อการขยายพันธุ์ เก็บผลผลิตเพื่อการค้า ตลอดจนเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ที่มีการทำการค้า กรณีที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์พื้นเมือง ที่มีอยู่ก่อนแล้ว

(๒) สิทธิของเกษตรกรกรณีเกษตรกรซื้อพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองแล้วกับกรมวิชาการเกษตรมาเพาะปลูก เกษตรกรจะสามารถรักษาพันธุ์ไว้ใช้ปลูกเองในฤดูกาลต่อไปได้หรือไม่

คำชี้แจง คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... ไม่จำกัดสิทธิของเกษตรกรที่จะเก็บรักษาพันธุ์ไว้ใช้ปลูกเอง กล่าวคือ เกษตรกรที่ซื้อพันธุ์จากเจ้าของที่พันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองแล้วมาปลูก สามารถปลูก เก็บผลผลิต และเก็บพันธุ์ไว้ใช้เองในฤดูกาลต่อไปได้

(๓) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... เริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกรมวิชาการเกษตรขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลง กรมวิชาการเกษตรจะเชิญ สภาเกษตรกร เกษตรกรจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่มีความกังวลใจตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ต่าง ๆ ร่วมวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ไขหรือคงประเด็นใดไว้บ้าง ก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ....

(๑) เนื่องจากกระแสความกังวลใจของสังคมต่อประเด็นดังกล่าวกว้างขวางและรุนแรง จึงให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการ Single Command ทุกคน เพื่อให้

คณะกรรมการ Single Command ในจังหวัดประสานชี้แจงสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจหลักการที่ต้องต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ....

(๒) สดิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจัดทำขึ้นจะสามารถช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานเกษตรกร และประชาชนทั่วไปด้วย

## **๒. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปลงสาระสำคัญการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้**

(๑) การประมาณการพืชผลทางการเกษตรช่วง ๓ - ๖ เดือนข้างหน้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำผลการประมาณการพืชผลทางการเกษตรดังกล่าว เสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสินค้าดังกล่าว เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของข้อมูลต่อไป

(๒) การสร้างหัวขบวนโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ๔.๐ มีข้อสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโมเดลเปรียบเทียบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เดิมกับเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่นำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งต่อไป

(๓) สรุปลงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติการและงบประมาณ Smart Agriculture Curve (S-Curve) ปี ๒๕๖๑ ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ๖ หน่วยงานในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไข

(๔) การบริหารจัดการน้ำ เน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในทุกระดับ ทั้งสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาและในอนาคต เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับประชาชนและสื่อมวลชน

(๕) เรื่องอื่น ๆ

(๕.๑) การออกทุกซีในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปลดป้ายและผ้าที่แสดงออกถึงการไว้ทุกข์ออกให้แล้วเสร็จภายในคืนวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

(๕.๒) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีบัญชาให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้สูงกว่าเป้าโดยเฉพาะงบลงทุน

(๕.๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์การทำงานที่ยังมีประสิทธิภาพไม่สมบูรณ์ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี ซึ่งขาดการบูรณาการและการประสานงานของหน่วยงาน แผนงานเป็นแผนงานเฉพาะหน้าไม่ใช่แผนระยะยาว การขาดความรู้และทักษะในอาชีพ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

(๕.๔) การทุจริตคอร์รัปชัน เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด หากตรวจสอบพบการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งผู้กระทำผิดและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

(๕.๕) แผนบูรณาการ (S-Curve) สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

(๕.๖) การปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกไม่เหมาะสม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น

(๕.๗) แนวทางการจัดทำ Unit School สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

### ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มอบหมายให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษดำเนินการ Upload File สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีขึ้นทุกสัปดาห์ เผยแพร่ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทราบผลการประชุม ข้อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงาน และข้อสั่งการที่ประชุมด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

### ๓. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายแนวทางการจัดทำ Unit School ดังนี้

Unit School เป็นหนึ่งในนโยบายพัฒนาบุคลากรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเกษตร ๔.๐ โดยมุ่งการสร้างข้าราชการให้เป็น Smart Officer ด้วยการสร้างโรงเรียนขึ้นในหน่วยงานของตัวเอง ที่เรียกว่า Unit School ซึ่งมีหลักการ คือ

- เป็นหลักสูตรที่สามารถทำได้ทุกหน่วยงาน ทั้งระดับกอง ระดับกรม และระดับกระทรวง
- เป็นหลักสูตรระยะสั้น เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติไม่มีการปฏิบัติจริง ไม่มีการดูงานนอกสถานที่
- หลักสูตรที่เปิด เป็นหลักสูตรที่หน่วยงานมีข้อมูล มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานในภารกิจ แต่มีบุคลากรที่ยังขาดความเข้าใจ จึงเปิดหลักสูตรนั้นขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การดำเนินงาน Unit School ไม่กระทบภารกิจของหน่วยงาน สามารถหาเวลาที่ยังไม่มีภารกิจเร่งด่วนสำคัญมาเปิดหลักสูตร
- การดำเนินงาน Unit School ไม่ต้องใช้งบประมาณ รวมทั้ง ไม่มีการเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานเปิดหลักสูตรใด ๆ แล้วให้ทำรายงานเสนอตามแบบฟอร์มการรายงานการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ใน Unit School ตามที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษจะดำเนินการยกร่างแบบฟอร์มเสนอผู้บริหารพิจารณาและจัดส่งให้อีกครั้งหนึ่ง

### ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการจัดทำ Unit School

สำหรับบริบทของคณะกรรมการ Single Command สามารถจัดทำ Unit School ได้เช่นกัน เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ Single Command มีการปฏิบัติงานทั้งงานตามนโยบายและงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายซึ่งต้องบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ Single Command หากมีการจัดทำ Unit School ก็จะเป็นผลดีสำหรับสร้างแนวทางการประสานบูรณาการการปฏิบัติงานต่อไป จึงขอให้คณะกรรมการ Single Command เสนอแนวทางการจัดทำ Unit School ของตนเข้ามาเพื่อให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นศักยภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ Single Command อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคลากรท่านใดมีแนวคิดการจัดทำ Unit School ให้เสนอเข้ามาเป็นวาระการประชุม Web Conference ครั้งถัดไป เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันและเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ศึกษาต่อไป

#### ๔. ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) มอบแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย ดังนี้

เนื่องจากปริมาณน้ำในช่วงที่ผ่านมาและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำในอนาคตซึ่งเป็นที่น่ากังวลว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายด้านการเกษตรได้ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ภัยพิบัติ

##### การเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติ

ขอให้คณะกรรมการ Single Command และหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจด้านต่าง ๆ เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น เตรียมการเรื่องเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจน ประกอบด้วย

- การจัดเตรียมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เสาชิงปศุสัตว์ และเวชภัณฑ์ โดยจัดทำบัญชีให้พร้อมที่จะนำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ กำหนดจุดอพยพของกรมปศุสัตว์ และจัดเตรียมทรัพยากรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้มีความพร้อม
- เมื่อประเมินสถานการณ์ว่าจะมีความต่อเนื่อง ให้ประสานแจ้งความต้องการเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น พร้อมทั้งประสานกำหนดจุดนัดหมายเตรียมการจัดส่งกำลังบำรุงจากส่วนกลาง หรือจากเขต เพื่อให้การบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดเตรียมทีมตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่มีความรู้พร้อมปัจจัยเบื้องต้นที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ
- การกำกับดูแลการกักตุนสินค้า และ/หรือการขึ้นราคาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร ให้ดำเนินการประสานกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมปัจจัยการผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการขาดแคลนเอาเปรียบเกษตรกรผู้ประสบภัย
- ชี้แจงและสร้างความเข้าใจสิทธิที่เกษตรกรจะได้รับหากเกิดความเสียหายอย่างสิ้นเชิงทราบโดยทั่วกัน
- เตรียมการประสานแหล่งทุนเพื่อใช้สำหรับปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรต่อไป

##### การบริหารจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ

- เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกคนต้องทราบว่าเกิดพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่น้ำท่วมบริเวณใด ตลอดจนต้องดูแลฟาร์มสัตว์ร้ายอย่างเข้มงวด
- ต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นเมื่อไหร่ ณ พื้นที่ใด น้ำจะท่วมเป็นระยะเวลาานานเท่าไร และประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานใดบ้าง โดยการให้ข่าวกับสื่อมวลชนต้องชัดเจนไม่ให้เกิดความสับสน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประสานกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขึ้นตัววงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสอบสถานการณ์และการรายงาน เน้นย้ำให้ทางพื้นที่ระมัดระวังการใช้คำว่า “พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ” และ “พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง” ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ เมื่อน้ำเข้าไปในพื้นที่ ต้องใช้คำว่า “พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ” และให้รายงานว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าไร ก็ไร เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจำนวนกี่ราย ส่วนพื้นที่เสียหายที่จะใช้คำว่า “พื้นที่เสียหายสิ้นเชิง” นั้นให้ใช้เมื่อพื้นที่นั้นได้มีการสำรวจและตรวจสอบแล้ว
- การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ ขอความร่วมมือเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประกาศพื้นที่ภัยพิบัติด้วย เนื่องจากบางพื้นที่มีความล่าช้าในการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นฟู

#### การฟื้นฟูหลังสถานการณ์ภัยพิบัติ

- การจ่ายเงิน ๓,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งรัด การจ่ายเงินให้กับเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในประเด็นนี้ด้วย
- การจัดทำแผนฟื้นฟูระยะน้ำลดของจังหวัด มีมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานหรือจังหวัดสามารถ ปรับงบประมาณของหน่วยงานมาช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมได้ก่อน
- การเบิกจ่าย และ/หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือฟื้นฟูสถานการณ์ขอให้ ระมัดระวังความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วย

ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน

#### การเกษตร และการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย

(๑) คณะกรรมการ Single Command ที่สังกัดกรมชลประทานต้องวิเคราะห์ปริมาณน้ำและชี้เป้า ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างกับประชาชน

(๒) กรมชลประทานต้องชี้เป้าให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ว่าจะมี น้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเตรียมการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งให้ ข้อมูลกับคณะกรรมการ Single Command และฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อชี้แจงข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา

(๓) การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบ ขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ พิจารณาแนวทางการสำรวจข้อมูลที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

#### ๕. กรมการข้าว ชี้แจงประเด็นโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ดังนี้

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ซึ่งในโครงการนี้ ประกอบด้วยข้าว ๒ ประเภท คือ ข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP จากโครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำหรับข้าวอินทรีย์มีโควตาสำหรับส่งออกไปสหภาพยุโรป (EU) จำนวน ๒,๐๐๐ ตัน/ปี สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

โครงการระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ

- ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงเตรียมความพร้อม
- ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะข้าวปรับเปลี่ยน
- ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มเป็นข้าวอินทรีย์



การตั้งราคาเพื่อจูงใจเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ปีที่ ๑ และระยะปรับเปลี่ยน ดังนี้

- ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวสี ราคาสูงกว่าราคาตลาด ๔ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๕๐๐ บาท/ตัน
- ข้าวหอมปทุม ราคาสูงกว่าราคาตลาด ๔ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔๐๐ บาท/ตัน
- ข้าวเจ้า ราคาสูงกว่าราคาตลาด ๔ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๓๐๐ บาท/ตัน

กรมการข้าวขอความร่วมมือทุกจังหวัดจัดทำเอกสารโครงการตามที่กรมการข้าวได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปแล้ว เนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ต้องมีรายละเอียดรายชื่อเกษตรกร จำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจำนวนเกษตรกรที่จะขายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการที่แน่นอน ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวมีผลต่อผู้ประกอบการที่จะส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อกำหนดโควต้าส่งออกไปสหภาพยุโรป และคำนวณจำนวนเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกอบการ

กรมการข้าวรับสมัครผู้ประกอบการถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมามา และกำหนดส่งเอกสารเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้ขยายระยะเวลาออกไปถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

**ข้อสั่งการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร**

มอบหมายคณะกรรมการ Single Command ให้ความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร และดำเนินการตามที่กรมการข้าวขอความร่วมมือมาด้วย

**๖. รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายรัตนะ สวามีชัย) ชี้แจงประเด็นโครงการ ๕ ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ดังนี้**

การมอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินงานรับผิดชอบโครงการ ๕ ประสานสืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง สำหรับบางจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตปฏิรูปที่ดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น อาจไม่พบปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ได้มีการใช้งบประมาณ แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ หากมีการมอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตปฏิรูปที่ดินจะมีปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงตามภารกิจ ดังนั้น กรณีที่มอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินงานโครงการให้มอบหมายความรับผิดชอบในพื้นที่ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

-----